

Số: 226/BC-HĐND

An Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; công tác năm 2024 của UBND tỉnh (Lĩnh vực văn hóa - xã hội)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Báo cáo công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (lĩnh vực văn hóa - xã hội) do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp; qua kết quả khảo sát, giám sát, tổng hợp ý kiến cử tri và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các vị Ủy viên tại cuộc họp Ban ngày 20/12/2024. Ban Văn hóa - xã hội thống nhất đánh giá như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 VÀ CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI):

Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (lĩnh vực văn hóa - xã hội) theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, từ các yếu tố khách quan và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu (lĩnh vực văn hóa - xã hội) đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Đánh giá từng lĩnh vực cụ thể, Ban thống nhất ý kiến một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được:

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để quản lý, chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt, có đổi mới và sát thực tế,... Theo đó, các mặt công tác (lĩnh vực văn hóa - xã hội) đều được quan tâm, chú trọng thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt

trong năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã hưởng ứng và triển khai hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025” dự kiến đến tháng 9 năm 2025 hoàn thành; có văn bản thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2024...

Ngoài ra, để cụ thể các quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 15 nghị quyết (lĩnh vực văn hóa - xã hội) theo thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục của Luật định.

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024:

- Chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì và nâng cao, đảm bảo nội dung chương trình theo quy định; mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, quy mô trường lớp được điều chỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập¹ đáp ứng dần yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng xã hội học tập. Đến hết năm 2024, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ước tính thực hiện vượt kế hoạch (53,97%).

- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng bệnh được triển khai, thực hiện tốt, đặc biệt dịch bệnh sốt rét, sốt xuất huyết được kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để, không có dịch bùng phát xảy ra trên diện rộng²; các chương trình mục tiêu y tế - dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, dân số và phát triển, phòng chống lao, phong, bứu cổ có nhiều chuyển biến tích cực, được quan tâm duy trì; công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đạt được một số kết quả tích cực³.

- Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác chăm lo Tết cho nhân dân và đối tượng chính sách được thực hiện tốt; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm được chú trọng đổi mới quy mô, hình thức tổ chức qua các Chương trình tập huấn, truyền thông, tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp với chủ đề “Thực học - Thực hành - Vững khởi nghiệp - Sáng tương lai”⁴. Công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt được một số kết quả tích cực.

¹ Đến nay, mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã phủ kín các xã, phường, thị trấn. Mỗi huyện, thị, thành phố đều có từ 03 đến 07 trường trung học phổ thông. Cơ sở vật chất giáo dục tiếp tục được đầu tư về cả lượng và chất. Toàn tỉnh hiện có 713 trường học các cấp, gồm 01 nhà trẻ, 197 trường mầm non (trong đó có 19 trường ngoài công lập); 305 trường tiểu học (100% là trường công lập); 156 trường trung học cơ sở (100% trường công lập); 54 trường THPT (trong đó có 03 trường ngoài công lập). Tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025: 21.384 học sinh (102,83% so với dự kiến 20.795); đạt 72,87% số với số học sinh tốt nghiệp THCS.

² Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.718 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 59% so với cùng kỳ, không có tử vong, xử lý 429 ổ dịch. Đồng thời, ghi nhận 2.948 ca mắc tay - chân - miệng, giảm 57,5% so với cùng kỳ, không có tử vong, xử lý 280 ổ dịch trên toàn tỉnh. Ghi nhận 49 ca mắc sởi, 03 ca mắc ho gà. Không ghi nhận các trường hợp mắc Chikungunya, Zika, tả, bạch hầu, ho gà, cúm A/H5N1, A/H1N1. Đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS: Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 257 ca nhiễm mới, 118 ca tử vong. So với cùng kỳ, số ca nhiễm phát hiện giảm 266 ca, số tử vong giảm 29 ca.

³ Ước đến cuối năm 2024, số người tham gia các loại bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đều tăng so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 93%.

⁴ Từ đầu năm đến nay đã tuyển sinh đạo tạo nghề nghiệp cho 18.639 người, đạt tỷ lệ 93% kế hoạch năm; trợ cấp thất nghiệp cho 18.209 trường hợp với tổng số tiền 335,4 tỷ đồng; ước cả năm toàn tỉnh có 730 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 53,36% so với cùng kỳ.

- Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh được tổ chức thành công và diễn ra sôi nổi. Hoạt động du lịch đã thu hút được khoảng 9,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 7,06% so với cùng kỳ, trong đó có 25.000 lượt khách quốc tế, tăng 13,64% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong năm 2024 ước đạt 10.250 tỷ đồng, tăng 73,73% so với cùng kỳ⁵. Công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng thu hút đông đảo người dân tham gia; thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật⁶.

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, kịp thời giải quyết các đề nghị hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo, tuyên truyền hướng dẫn đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm...

2. Một số tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - xã hội nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm giải quyết, cụ thể như sau:

- Mạng lưới các trường mầm non, tiểu học còn phân tán nhiều điểm lẻ dẫn đến cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầu tư dàn trải, chưa đầy đủ.

- Tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế một số nơi vẫn còn diễn ra; vẫn còn tình trạng bệnh nhân thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế phải tự túc mua một số thuốc và vật tư y tế để phục vụ việc khám và điều trị bệnh chưa được khắc phục triệt để, kịp thời.

- Công tác dự báo thị trường lao động, ngành nghề đào tạo chưa theo kịp thị trường lao động, vì vậy ảnh hưởng đến công tác kết nối việc làm, đặc biệt là việc tuyển dụng trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm.

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương. Kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Nhiều di sản văn hóa có nguy cơ mai một nhưng chưa có các chương trình hỗ trợ bảo tồn kịp thời. Việc bảo quản, tu bổ các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

- Việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, các hoạt động dịch vụ gắn với các khu du lịch trọng điểm của tỉnh còn yếu, bất cập, lượng du khách lưu trú chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

⁵ Kết quả khảo sát mức chi tiêu bình quân chung của một lượt khách du lịch tại An Giang là 1.965.000 đồng.

⁶ Đã tổ chức 27 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh, 04 giải thể thao cấp quốc gia, thu hút trên 85.000 lượt vận động viên và nhân dân tham gia. Đối với thể thao thành tích cao, tính đến thời điểm báo cáo, các đội tuyển thể thao đã cử trên 110 lượt HLV, 13 lượt chuyên gia và 658 lượt VĐV tham gia thi đấu tại các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế năm 2024, kết quả đạt được 293 huy chương các loại (83 HCV - 86 HCB - 124 HCD), có 02 vận động viên của An Giang xuất sắc giành 02/16 suất của Việt Nam chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

- Tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng, công nghệ cao để lừa đảo Nhân dân ngày càng phức tạp và tinh vi gây ra nhiều hệ lụy và bức xúc trong Nhân dân, do đó đề nghị các ngành chức năng tỉnh cần có giải pháp hữu hiệu hơn để tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền để Nhân dân hiểu, phòng ngừa tình trạng lừa đảo trong không gian mạng, công nghệ cao trong thời gian tới.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 (LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI): Ban Văn hóa - xã hội cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng năm 2025, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; ưu tiên nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2025 - 2026.

2. Thực hiện tốt công tác khảo sát thực trạng cơ sở vật chất của các cơ sở y tế để xây dựng kế hoạch phân kỳ duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất theo thứ tự ưu tiên; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đấu thầu mua sắm, đặc biệt là mua sắm các trang thiết bị đảm bảo đủ thuốc, hoá chất, vật tư cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính ưu việt của bảo hiểm y tế; việc thay đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán để người dân chủ động tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng yếu thế theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2025 đạt 95%.

4. Quan tâm thực hiện tốt công tác dự báo, điều tra, phân tích, định hướng, xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp; kết nối cơ sở dữ liệu hướng nghiệp, phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, thông tin thị trường lao động để định hướng đào tạo nghề hiệu quả trong thời gian tới.

5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các mô hình giảm nghèo để kịp thời nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả; phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh hoặc chưa giải ngân trong thời gian tới cần có kế hoạch cụ thể, đẩy nhanh tiến độ giải ngân để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đề ra trong năm 2025 và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp.

6. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Quan tâm vận động nguồn kinh phí xã hội hóa trong duy tu, tôn tạo các di tích gắn liền với việc giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước,

nhưng không để xảy ra tình trạng tự do hóa, tư nhân hóa trong trùng tu, tôn tạo các di tích.

7. Rà soát, khảo sát kết cấu hạ tầng giao thông, khu nghỉ dưỡng, các hoạt động dịch vụ,... đối với các khu du lịch trọng điểm, khu du lịch Quốc gia Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm, Đồi Túc Dục,... để có hướng đầu tư phù hợp để phát triển du lịch trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Lĩnh vực văn hóa - xã hội), kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến./.

Nơi nhận: ✓

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-P.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Bùi Công Bằng